

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม กรมสรรพากร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การกระทำทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และจัดทำต้นฉบับข้อสอบพร้อมคำเฉลย จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบสูงเพื่อกำกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ</p> <p>๒. มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับข้อสอบและคำเฉลย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบทดสอบ และเจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้คณะกรรมการควบคุมการสอบในวันสอบแข่งขันอย่างปลอดภัย</p> <p>๓. มีเครื่องมือป้องกันการทุจริตในระหว่างการสอบโดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณรีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันการส่งสัญญาณการทุจริตในห้องสอบไม่ให้สามารถทำการทุจริตหรือส่งสัญญาณทุจริตข้อสอบได้</p> <p>๔. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบข้อเขียนว่ามีการทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่สื่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด ที่อาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบรายงานให้อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือไม่</p> <p>๕. กรณีผู้สมัครสอบใช้วิธีการใดๆ ที่สื่อไปในทางทุจริต เช่น การวิ่งเต้น นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้ และผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้ารับราชการ</p> <p>๖. กรณีมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถ เพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งรับราชการ มีการดำเนินการสอบวัดผลกับผู้เข้าสอบด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน หากพบว่าผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือบุคคลอื่นในหน่วยงานรัฐ จะต้องถูกรับโทษอย่างร้ายแรง และหากพบเห็นการกระทำความผิด ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ เบอร์ ๑๑๖๑ หรือทางเว็บไซต์ www.rd.go.th เพื่อที่จะได้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายต่อไป</p>

สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	